



งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย  
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

# มมส.ย้ายวิทยาเขตเล็งนครพนม

ศูนย์ข่าวภาคอีสาน - มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปลี่ยนแผนตั้งวิทยาเขต อธิการบดี จมูกตาทหารติดข้อจำกัดด้านพื้นที่ เล็งตั้งในเขตจ.นครพนม ซึ่งปัจจัยพร้อมทั้งที่ดินและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดระบบไอที เตรียมดำเนินเปิดสอนให้ทันปีการศึกษาหน้า

รศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เปิดเผยว่า ในแผนการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในภูมิภาคอีสาน หลังจากที่ได้ลงสำรวจพื้นที่ในเขต จ.มุกดาหาร พบว่ามีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางของเมืองมากเกินไป ทำให้เกิดความไม่สะดวกในด้านต่าง ๆ และไม่เป็นที่ไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นของการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศทั้ง 30 วิทยาเขตของทบวงฯ ทำให้การจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ จ.มุกดาหาร ไม่สามารถดำเนินการได้

“ขณะนี้องาน จ.นครพนม ได้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ในการให้จัดตั้งวิทยาเขต โดยเสนอพร้อมขอสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะจัดสรรที่ของโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นคร

พนม เป็นสถานที่ชั่วคราวในการทำการเรียนการสอน ซึ่งทางคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยได้ลงไปสำรวจพื้นที่แล้วพบว่ามีความสะดวกค่อนข้างมาก เป็นอาคารส่วนหนึ่งที่สามารถเปิดทำการจัดการเรียนการสอนได้ในระยะสั้นก่อนพออีกจากนั้นจะมีอาคารของแปลจ.นครพนมที่กำลังจะจัดสร้างขึ้น โดยทางกระทรวงฯ จัดงบให้ประมาณ 10 ล้านบาทแต่ในระยะสั้นจะใช้เป็นที่ทำการของมหาวิทยาลัยก่อน” รศ.ดร.ภาวิชกล่าว

อธิการบดี มมส. กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางคณะทำงาน จ.นครพนม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ได้ตกลงกับทางมหาวิทยาลัยในระยะต้นว่า จะหาพื้นที่เพื่อจัดวิทยาเขต มมส. ประมาณ 3,000 ไร่ ห่างจากศูนย์กลางของจังหวัดนครพนมประมาณ 10 กม. ให้เป็นที่ตั้ง



ภาวิช ทองโรจน์

วิทยาเขตสารสนเทศฯจริง ๆ ซึ่งได้ทราบว่าการดำเนินการจัดหาพื้นที่ได้คืบหน้าไปมาก จึงเล็งเห็นว่า จ.นครพนม มีความพร้อมเรื่องพื้นที่ค่อนข้างมากสามารถจัดตั้งวิทยาเขตได้ และจะมีการระดมทุนจากภาคเอกชนที่จะลงทุนการเรียนการ

สอนระบบไอที เนื่องจากตามแผนของทบวงฯ ในการจัดตั้งวิทยาเขตที่ จ.นครพนม จะอยู่ในปี 42-43 ทางจังหวัดไม่อยากจะรอ อาจจะมีการระดมเงินประมาณ 10-12 ล้านบาท จัดตั้งระบบไอทีล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาเขตก่อน”

“ส่วนการจัดตั้งสาขาวิชาการเรียนการสอนต่าง ๆ นั้น คงต้องหารือกับประชาชนใน จ.นครพนม ว่าสาขาใดที่ขาดแคลนเป็นวิชาหลักคงต้องเร่งดำเนินการก่อน อาทิ ทางด้านศึกษาศาสตร์ โดยเฉพาะในระดับปริญญาโท เพื่อสอดคล้องกับการขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศ บริหารการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ เพราะปัจจุบันนี้ครูวิทยาศาสตร์ค่อนข้างขาดแคลน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ทันทีในปีการศึกษาหน้านี้ในระยะยาวจะเปิดทางด้านสาขาการเกษตรที่ราบสูงรวมไปถึงการเป็นฐานของการศึกษาในกลุ่มประเทศอินโดจีนด้วย” รศ.ดร.ภาวิชกล่าว